

**สถานทูตไทยในกรุงเวลลิงตันเร่งเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในแดนกีวี**

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้ง "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" หรือ ASEAN" ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม อาหาร และนวัตกรรมของอาเซียนอย่างยั่งยืน" โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจากหน่วยงานราชการ นักศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจ ประชาชนชาวกีวี และชาวไทยกว่า 80 คน

การสัมมนาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การสัมมนาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทูตมาริช เสงี่ยมพงษ์ เปิดการสัมมนาด้วยการกล่าวถึง 50 ปีของการพัฒนาอาเซียนจากองค์การความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไปสู่การเป็นประชาคมที่มีการรวมตัวที่แน่นแฟ้นมากขึ้น และก้าวต่อไปของอาเซียนคือการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับฟังการบรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาจากหลัก 3 ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ มีความรู้ คู่คุณธรรม จากเอกอัครราชทูตกิตติ วสินนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และผู้ฟังได้เรียนรู้ตัวอย่างความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มเกษตรกรจากคุณอรุช นวราช ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม และอาหารของบริษัท สามพราน ริเวอร์ไซด์ ผู้ริเริ่ม 'สามพรานโมเดล'

นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจาก ดร. Gavin Ross นักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชและอาหาร ของรัฐบาลนิวซีแลนด์ การสัมมนาเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา 12.30 น. จากนั้นทูตมาริชฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมสัมมนา

ภาพประกอบงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ในวันที่ 12 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน



ภาพที่ 1. ทูตมารีซา กล่าวถึงการรวมตัวของอาเซียนจากองค์ความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และก้าวต่อไปของการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ภาพที่ 2. การบรรยายโดย ออท. กิตติ วสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

เรื่อง แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



ภาพที่ 3. ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ประกอบด้วย ออท. จากประเทศต่างๆ ประจำ นช. หน่วยราชการ นักศึกษา นักวิชาการ นักธุรกิจ ประชาชนชาวกีวี และชาวไทยกว่า 80 คน



ภาพที่ 4. วิทยากรทั้ง 3 ท่าน (จากซ้ายไปขวา)

1) มร. Gavin Ross นักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชและอาหาร

2) ออท. กิตติ วสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

3) คุณอรุช นวราช ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมและอาหาร บ. สามพราน ริเวอร์ไซด์



ภาพที่ 5. ทูตมารีชา และวิทยากรทั้ง 3 ท่าน



ภาพที่ 6. ผู้เข้าร่วมในงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งประชาคมอาเซียน



ภาพที่ 7. คุณอรุช นวราช ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมและอาหาร บ. สามพราน ริเวอร์ไซด์
บรรยายเรื่อง สามพรานโมเดล กับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ
พร้อมไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มเกษตรกร



ภาพที่ 8. การบรรยายโดย มร. Gavin Ross นักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชและอาหาร ของ รบ. นช.
เรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร



ภาพที่ 9. และ 10. การถามตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายหลังการบรรยาย



ภาพที่ 11. บรรยากาศระหว่างการสัมมนา



ภาพที่ 12. บรรยายในช่วงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายเพิ่มเติม



ภาพที่ 13. และ 14. บรรยากาศการระหว่างงานสัมมนา